



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่
(ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ ทำให้เกิดมีการระบาดอย่างรวดเร็ว และเนื่องจากในเดือนเมษายนเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้บุคลากรและนักศึกษาเดินทางไปในหลายพื้นที่ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาจึงออกประกาศ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ ๓/๒๕๖๔) ดังนี้

๑. ให้คณะ/วิทยาลัย กำกับ ดูแล จัดการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกรายวิชาหรือรูปแบบอื่นซึ่งไม่มีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้า ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องจัดสอบรูปแบบอื่น ๆ ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณบดี และใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ อย่างเคร่งครัด และเป็นไปตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

๒. ให้คณะ/วิทยาลัย ที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ วางแผนและจัดเตรียมการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชาหรือรูปแบบอื่นซึ่งไม่มีการปฏิสัมพันธ์ซึ่งหน้า ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องจัดการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ รวมถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอื่น ๆ ให้คณบดีกำกับ ดูแล และอยู่ในความเห็นชอบของคณบดี และใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ อย่างเคร่งครัด

๓. ให้คณบดี/ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ใช้มาตรการการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) โดยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างสม่ำเสมอ โดยยังมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานแบบปกติ (Work on-site) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยมีการกิจจำเป็นเร่งด่วน บุคลากรทุกคนสามารถมาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้

๔. อาจารย์ สามารถปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยที่พักของตนเอง (Work from Home) ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และงานอื่น ๆ หรือคำสั่งที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะ พร้อมทั้งรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา ตลอดจนรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงานโดยเคร่งครัด โดยความเห็นชอบของคณบดี และให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล

๕. บุคลากรสายสนับสนุนพันธกิจสามารถปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) โดยความเห็นชอบของคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน ทั้งนี้ ต้องไม่กระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบและงานของหน่วยงานนั้น ๆ หากมหาวิทยาลัยมีการกิจจำเป็นเร่งด่วนให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง ต้องพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชาได้ตลอดเวลา โดยต้องรักษาระเบียบวินัยในการปฏิบัติงาน และให้รองอธิการบดีที่เกี่ยวข้องกำกับดูแล

๖. สำหรับบุคลากรประเภทอื่นให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขพันธสัญญา สามารถสลับเวলাงานหรือสถานที่ปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบของรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิทยาเขต

๗. ห้ามบุคลากรทุกประเภทออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา กรณีมีเหตุจำเป็นต้องออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา ให้ขออนุญาตต่ออธิการบดีเท่านั้น ยกเว้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วิทยาเขตสตูล ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปปฏิบัติราชการ ณ จังหวัดสตูล

๘. บุคลากรทุกประเภทดังกล่าวข้างต้น ทั้งที่มาปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) จะต้องปฏิบัติตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา และประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเคร่งครัด

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการยกระดับเศรษฐกิจ และสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือโครงการอื่นใดที่ได้รับมอบหมายในการลงพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย ให้งดการลงพื้นที่ที่รับผิดชอบ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและอยู่ในสถานที่ชุมชน โดยให้ดำเนินการประสานงานกับพื้นที่ผ่านช่องทางออนไลน์

๑๐. ผู้รับจ้างงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from Home) และเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะพื้นฐาน ๔ ด้าน หรือที่มหาวิทยาลัยจัดเสริมให้ผ่านระบบออนไลน์ ในระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสและอยู่ในสถานที่ชุมชน โดยไม่มีผลกระทบกับการจ้างงาน

๑๑. ให้ทุกหน่วยงานขอความร่วมมือจากบุคลากร นักศึกษา ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร และผู้ให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร ให้ดำเนินการควบคุมดูแลสุขภาพของตนเอง ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น สวมใส่หน้ากากอนามัยที่สะอาดเมื่ออยู่ในสถานที่ที่คนอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก ผู้ที่มีอาการไอ จาม ต้องใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ

๑๒. ให้ทุกหน่วยงานมีจุดบริการแอลกอฮอล์ เจลล้างมือตามความเหมาะสม ณ บริเวณจุดสำคัญ โดยเฉพาะจุดมีการเข้า - ออกอาคาร เช่น ลิฟต์ ห้องประชุม ห้องเรียน ห้องสมุด หรือภายในโรงอาหาร และดูแลสุขอนามัยด้านสถานที่ของหน่วยงาน พื้นที่เดินเข้า - ออกอาคาร ลิฟต์ ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ตรวจสอบทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได ที่จับ หรือลูกบิดประตู

๑๓. ให้นักศึกษาหลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุม ชุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น และมีหน้าที่ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ ให้รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสถาบัน มาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และกำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากรที่อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาโดยเคร่งครัด กรณีที่มีปัญหาให้รายงานต่ออธิการบดีทราบโดยเร็ว อนึ่ง หากมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจะออกประกาศหรือแนวปฏิบัติอื่นเพิ่มเติม

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา ศิริโชติ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา